

## ซื้อเนื้อกินโดยที่ไม่ได้ฆ่าเอง มีความผิดหรือไม่? เพลงทิเบต2

นำเสนอเมื่อ : 15 พ.ย. 2552

### ซื้อเนื้อกินโดยที่ไม่ได้ฆ่าเอง มีความผิดหรือไม่?

คนขายเนื้อสัตว์ทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่า..."ถ้าไม่มีคนซื้อ ก็คงไม่มีใครฆ่า"...คนที่อยากกินเนื้อแต่ไม่ฆ่าเองเพราะกลัวบาป ไข้เงินไปซื้อเนื้อที่คนอื่นฆ่าไว้ให้ เงินที่จ่ายเป็นค่าเนื้อของพ่อค้าในตลาด ก็คือ..'คนจ้างฆ่า' นั่นเอง

ในทางโลกศาลสถิตยุติธรรมต้องพิพากษาลงโทษคนรับจ้างฆ่าและคนจ้างวานให้ฆ่า ทั้งนี้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างต้องการผลประโยชน์จากชีวิตผู้อื่นร่วมกัน คนซื้อก็ต้องการกิน คนขายก็ต้องการเงิน

คนที่ซื้อเนื้อสัตว์มากิน ไม่ใช่จะมีความผิดในข้อหาจ้างวานให้ผู้อื่นฆ่าแทนเท่านั้น แต่ยังคงมีผิดโทษฐาน...'รับซื้อของโจร' ถือว่าไม่พิจารณาถึงการได้มาซึ่งสิ่งของนั้น ผู้ซื้อต้องมีความผิด'เนื้อสัตว์ที่นำมาขายในตลาดก็เช่นเดียวกัน เป็นเนื้อที่ได้มาด้วยการ...'ปล้นฆ่า' ไม่มีสัตว์ตัวไหนในโลกนี้ที่ยินยอมเต็มใจให้คนฆ่า ทุกตัวต่างพากันหวีดร้อง ปากกัด ดิ้นถีบ ต่อสู้ดิ้นรนสุดชีวิต ไม่มีใครยอมยกชีวิตให้ด้วยความสมัครใจ หากตัวใดหนีรอดไปได้ก็ไม่มีทางกลับมาให้เห็นอีก

คนได้ถืออำนาจบาทใหญ่ ช่มเหงรังแก ปล้นชิงเอาชีวิตเลือดเนื้อเขามา การกระทำเช่นนี้ มีวิสัยเยี่ยงโจร เนื้อสัตว์ที่นำมาวางขาย

เป็นเนื้อที่คนปล้นฆ่าเอามา ดังนั้นผู้ซื้อเนื้อก็คือ... 'ซื้อของโจร'

ในโลกนี้มีใครบ้างไม่รักชีวิต แม้แต่เม็ดตัวน้อยนิด ยามตกน้ำยัง  
ดิ้นรนตะเกียกตะกายหมายเอาชีวิตรอด ดูแต่มนุษย์เถิดยามที่มี  
ภัยพิบัติมาถึงก็พากันหวาดกลัว แดกตื่น เสียขวัญ วิ่งลนลานหนี  
ตาย ไม่ต่างไปจากสัตว์เลย

ทุกชีวิตเกิดมาบนโลกนี้แล้ว ย่อมมีสิทธิ์เท่ากันที่จะมีชีวิตอยู่ได้ตาม  
อายุขัยของตน มนุษย์ไม่มีสิทธิ์ไปทำลายล้างผลาญชีวิตผู้อื่น

หลักของเมตตากรุณาที่แท้จริง ก็คือการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน  
ให้ได้รับความเดือดร้อน เพียงแค่การเบียดเบียนผู้อื่นก็เป็นบาปยิ่ง  
แล้ว จะกล่าวไปไยถึง...'การฆ่า'...ยิ่งเป็นบาปอย่างมหันต์

คนที่เกิดมาพิกลพิการ แขนขาดขาด้วน หูหนวกตาบอดช่วยเหลือ  
ตนเองไม่ได้ ใครก็ไม่มีสิทธิ์ไปเบียดเบียนทำร้ายเขา สัตว์ทั้งหลาย  
ไม่ได้ทำความผิดอะไร ฉะนั้นเพียงการเชียนตีให้เขาเจ็บปวดทุกข์  
ทรมานก็ถือว่าเป็นบาปอย่างยิ่งแล้ว

ความจริงก็คือความจริง การเล็งงกฏหมาย เล็งความยุติธรรม  
ทางโลก อาจเล็ดรอดหลบเลี่ยงกันไปได้บ้าง แต่การจะหลบเลี่ยง  
กฏแห่งกรรมนั้นทำไม่ได้เลย ในโลกมนุษย์คนทำผิดมีทนายคอย  
แก้ต่าง แต่ในกฏแห่งกรรมมีเพียงตัวเราคนเดียวเท่านั้น ต้องเป็น  
ทนายให้ตัวเอง

จงสำนึกไว้อยู่เสมอว่า..."กฏแห่งกรรมเป็นหลักจักรธรรมที่เที่ยง  
ตรง ไม่ใช่ขบถบัญญัติที่ชาวโลกสร้างขึ้นเอง แล้วคิดจะไขความฉลาด  
แกมโกงหลบเลี่ยงความผิดของตน....มันเป็นไปไม่ได้"

การแก้ตัวชนิดที่ไม่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ แก่ตัวอย่างไม่ซื่อ

ตรง เป็นการแก้ตัวของคนคดโกงที่ต้องการจะกินเลือดกินเนื้อ กิน  
หัวใจ ตับไต ไส้พุงเขาฟรีๆ โดยไม่ยอมรับผิดชอบใดๆ

ถ้าเราคิดแต่เพียงว่า ชื้อมากินไม่บาป สัตว์มากมายก็ต้องตาย  
อยู่ร่ำไป....ใครก็ตามที่ได้ประโยชน์จากการฆ่าทำลายชีวิตผู้อื่นไม่  
ว่าจะเป็น คนฆ่า คนขาย คนซื้อ ต่างก็มีความผิดต้องได้รับโทษเสมอ  
เหมือนกันทั้งนั้น...'นี่คือความเป็นจริง ที่เที่ยงธรรมและยุติธรรม  
อย่างเที่ยงแท้แน่นอน'...ฯ

~หวัง ชื้อ ใจ~

**เสียงสวดมนต์ประกอบดนตรี เสียงสวดมนต์ แบบมีดนตรีประกอบ บทร้องสรรเสริญพระพุทธเจ้า และอื่นๆ**

